



สรุปข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6

วันที่ 19 เมษายน 2565

เวลา 09.00 - 13.30 น.

ครั้งที่ 4/2565

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (EOC) ชั้น 2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ระเบียบวาระ	ประเด็นข้อสั่งการ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1.รายงาน ความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน CHRO	<p>1.1 สถานการณ์ตำแหน่งว่าง ให้ทำจำนวนตำแหน่งว่าง โดยทำเป็น Percentile พร้อมกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ รายงานผลในแต่ละเดือน เพื่อที่จะสามารถวางแผนการคัดเลือกตำแหน่งได้ แยกเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 ประสานกระทรวงเรื่องการกันตำแหน่งว่าง กรณีที่ 2 หน่วยงานทำการสอบขึ้นทะเบียนไว้ โดยทำเป็น Time line ของแต่ละจังหวัด ให้เร่งบรรจุเพื่อลดตำแหน่งว่าง - HR แต่ละหน่วยงานรวบรวมตำแหน่งว่างพร้อมลงรายละเอียดว่าตำแหน่งนั้นว่างลงตั้งแต่วันที่</p> <p>1.2 การบรรจุแพทย์ใช้ทุน ผ่าเรื่องสิทธิประโยชน์ที่มีทั้งได้ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตสำหรับน้องที่บรรจุใหม่</p> <p>1.3 แพทย์ประจำบ้าน ให้จังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กำหนดรูปแบบการดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ให้มีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการร้องเรียน</p> <p>1.4 หลักสูตรการอบรมต่างๆให้จัดทำชุดข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในเรื่องต่างๆ เช่น การกำกับติดตาม GAP วิสัยอยู่พยาบาล</p> <p>1.5 การย้าย/การโอน/การเลื่อนตำแหน่ง ให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว14 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 123 ไปก่อน ผ่าเช็ครายละเอียดการดำเนินการให้ดี และถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>1.6 ติดตามรายละเอียดการปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง 5 % กรณีที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำ</p>	กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล
2.รายงาน ความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน CHPPO	<p>2.1 ผ่า Service Plan แต่ละสาขา ติดตามการใช้ยา Progesterone เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด, Q เด็ก, ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก และ อัตราการคลอดมีชีพ</p> <p>2.2 ผ่ากำกับ ติดตาม ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน โควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์</p>	กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ
3.รายงาน ความก้าวหน้า ดำเนินงาน CFO	<p>3.1 การจัดสรรงบประมาณปี 2566 ยังคงหลักการเดิม ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ระดับเขตสุขภาพ ร้อยละ 10</p> <p>3.2 พิจารณาปรับข้อบ่งชี้ยาและเกณฑ์การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น</p> <p>3.3 ติดตามขยายผลการดำเนินงาน นโยบาย Test and Treat ไปยังทุกพื้นที่</p> <p>3.4 ติดตาม เร่งรัดการจัดทำมาตรฐานบริการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก โดยกรมควบคุมโรค</p> <p>3.5 มาตรการชะลอไตเสื่อม มอบหน่วยบริการในสังกัด กส.ทุกระดับ (รพสต./รพช./รพท./รพศ.) จัดบริการ CKD Clinic แบบบูรณาการโดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนประกันสุขภาพในพื้นที่</p>	กลุ่มงาน บริหารงาน ทั่วไป/กลุ่มงาน พัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ/ กลุ่มงานประกัน สุขภาพ/ กลุ่ม งานควบคุม โรคติดต่อ
4.Covid-19	<p>4.1 ผ่าฝ่ายรังสีและเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 หลังเทศกาลสงกรานต์</p> <p>4.2 กำหนดการให้วัคซีนPfizer ฝ่าสิม่วง ในเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ครึ่งโดส (15 ไมโครกรัม/โดส) ปริมาตร 0.15 มิลลิลิตร เข้ากล้ามเนื้อ โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4-6 เดือนขึ้นไป</p> <p>4.3 ขยายอายุของผลิตภัณฑ์วัคซีน Pfizer ขยายอายุวัคซีนเป็น 9 เดือน ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส วัคซีน AstraZeneca ขยายอายุวัคซีนเป็น 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผลิต วัคซีน Sinovac ขยายอายุวัคซีนเป็น 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผลิต</p>	กลุ่มงานควบคุม โรคติดต่อ / กลุ่ม งานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข